

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tây Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Số: 2872- CV/TĐTN-BTG

"V/v Tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử và tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII"

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Thực hiện Công văn số: 1057/UBND-NC, ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc "đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" và Công văn số 172-CV/BDVTU, ngày 19/4/2021 của Ban Dân vận tỉnh uỷ Tây Ninh về việc "tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh"; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Phối hợp với công an và các ban ngành đoàn thể tại địa phương thực hiện việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, từng hộ gia đình nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm; tuyên truyền cho nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia Bầu cử xây dựng Nhà nước, xây dựng chính quyền; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, không nghe, không xem, không bình luận các bài viết có nội dung, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phân tử phản động, đối tượng chính trị cơ hội, bất mãn trên các trang mạng xã hội. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kết quả đợt cao điểm trấn công, trấn áp tội phạm.

Các cơ sở Đoàn xây dựng các đội hình tình nguyện hỗ trợ an ninh tại các điểm bầu cử, hướng dẫn người dân tham gia bầu cử, phục vụ đưa thùng phiếu tại nhà cho người già yếu, bệnh tật.

Thực hiện công tác tuyên truyền và đảm bảo chế độ thông tin báo cáo hàng tuần, định kỳ công tác tuyên truyền cuộc Bầu cử về Tỉnh đoàn qua Ban Tuyên giáo theo đúng quy định trong Kế hoạch số 295 – KH/TĐTN-BTG ngày 04/02/2021 và Công văn số 2783 CV/TĐTN-BTG ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh:

Hình thức: Tổ chức hội nghị, diễn đàn, hội thi; tuyên truyền trên mạng xã hội, fanpage của đơn vị, các nhóm zalo; tuyên truyền miệng trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội; chương trình phát thanh thanh niên, tham gia học cùng cấp ủy cùng cấp...

Nội dung:

- Đối với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

+ Tập trung vào các nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025.

+ Sử dụng Tài liệu Hỏi – đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Đối với Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh:

+ Tập trung vào các nội dung Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; Chương trình hàng động của Tỉnh ủy.

+ Sử dụng Tài liệu Hỏi – đáp về các văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp biên soạn.

Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, lồng ghép kết quả công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh vào báo cáo hàng tháng, quý và báo cáo chuyên đề theo Kế hoạch số 293-KH/TĐTN-BTG 27/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành.

Đây là nội dung quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Tiên Tân